

THƯ CHÚC MỪNG CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG 20 NĂM

Các anh chị ca viên ca đoàn La Vang Tình Thương thân mến,

Nhân dịp các anh chị mừng kỷ niệm ca đoàn được thành lập 20 năm, tôi xin phép có ý kiến (hì hì ...bảo đảm là mọi người khi đọc đến 3 chữ “có ý kiến” là hơi bị đội); hình như thì là mà rằng nên nói ...xin được có đôi lời tâm tình thì ...hay hơn (ngộ đang tự mỉm cười vì không biết cho hình emoji vào từ cái thằng microsoft word).

Nhớ lại khi “bị” bài (rất[?]) sai về làm việc ở Giáo Xứ Thánh Elizabeth vào tháng 7 năm 2005, tôi thấy vui vui và lo lo. Vui vì có cơ hội làm việc trong môi trường của văn hoá và ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nhưng “lo ơì là lo” vì ...nghe đồn... là làm việc với Cộng Đoàn Việt Nam rất phức tạp vì có một số người rất “rữ”. Tuy nhiên, sau khi về với Giáo Xứ một thời gian ngắn thì cái tiếng đồn đó đúng ...zero phần trăm, hay còn gọi là “chật lất”. Từ Hội Các Bà Mẹ, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Dòng Ba Đa Minh, cho đến Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đều có những sinh hoạt rất tích cực và tốt lành. Khi Ban Mục Vụ Cộng Đoàn gồm các Trưởng của các Ban Ngành được thành lập cũng vậy: mọi người đều làm việc trong tinh thần vì lợi ích chung rất tốt đẹp.

Riêng với Ca Đoàn La Vang Tình Thương thì (chắc là vì “tinh thần giữ môi”[?]) chúng ta đã có mối liên hệ “hơi bị” rất thân. Ngay từ những tuần đầu, mỗi khi lễ xong tôi chuồn về nhà xứ để lục ...com nguội ăn, nhưng đoàn trưởng đã cắt cử hai cô (có chồng con rồi ...hì hì...) đến gõ cửa và “mời cha qua ăn với ca đoàn chúng con”. Tôi phải phấn đấu vượt qua sự “ngại ngần” (mặc dù ...đói bỏ xừ) để qua ăn với ca đoàn; có khi đi ăn Phở Tàu Bay hoặc một quán nào đó. Qua những lần gặp gỡ từ công việc cho đến những sinh hoạt linh tinh từ những tháng đầu, tôi thấy có cảm tình thật đặc biệt với các anh chị trong ca đoàn

Chúng ta đã có những ngày tháng làm việc và sinh hoạt với nhau thật hoà bình và không có ...chiến tranh (ha ha...)!!!

Hai năm làm việc ở Giáo Xứ Thánh Elizabeth, tôi cảm kích vì các anh chị đã hy sinh rất nhiều thời giờ công sức để xây dựng ca đoàn và phục vụ các Thánh Lễ với tất cả khả năng của mình. Đôi lúc cũng có những sự va chạm, nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Mỗi khi có thêm ca viên mới xin gia nhập là tôi rất vui và hãnh diện về ca đoàn.

Sau này khi phải về giáo xứ khác làm việc, tôi nhận biết là mình đã có được một bài rất đúng; không phải “sai” nữa. Mặc dù đã rời xứ khá lâu nhưng các anh chị vẫn luôn nhớ tới tôi. Cứ mỗi dịp lễ: Giáng Sinh, Tết, Bồn Mạ, v.v... các anh chị lại “vời” tôi đến để chung vui với ca đoàn. Tình cảm mà các anh chị ca đoàn dành cho tôi là một động lực lớn để tôi tiếp tục đón nhận nhiều “Bài Sai” khác (nghe đồn là dzậy!!!).

Xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang Quan Thầy, tiếp tục ban cho các anh chị luôn an vui và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong sứ vụ Phục Vụ Thánh Nhạc cho Cộng Đoàn. Ước gì các anh chị sẽ có “đủ sức” hát thêm 20 năm nữa để tán tụng Danh Ngài. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các anh chị và từng người trong gia đình của các anh chị.

Cùng với lời kính nguyện,

Linh Mục Vincentê Nguyễn Đình Truyền



Linh Mục Nguyễn Đình Truyền cạnh Ông Già